

# “ทำดีเพื่อพ่อ”

## โลกที่หมุนรอบพระองค์

เรื่อง: พรพงศ์ วัฒนารมย์

เรียบเรียง/ภาพ: เพ็ญภา พรหมทิต



ตลอดเวลาการครองราชย์ 25,000 กว่าวัน พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรได้รับ

บรมโพธิสมภาร ยังมีบุคคลหนึ่งทีตลอดช่วงชีวิตมีความเทิดทูนและดำเนินรอยตามพระราชดำริของพระองค์มาตลอด นั่นคือ คุณพรพงศ์ วัฒนารมย์ หรือ คุณอู๋ ผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงาน บริษัท เอ็ม.อี.นิคโคโซ จำกัด ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการโรงงานรุ่นที่ 2 ซึ่งความดีที่ทำ FM Loyalty ขอบันทึกความดีฉบับที่ 10 ดังนี้



คุณพรพงศ์ : หรือในช่วงเทศกาลปีใหม่ ก็จะเปิดเพลงพระราชนิพนธ์คลอในบ้าน ทำกันมาแต่ไหนแต่ไร และถ้ามีโอกาสก็จะหาซื้อแผ่นซีดี ที่มีเพลงพระราชนิพนธ์มาไว้เปิดฟังกันในบ้านเสมอๆ

### FMC : การมองชีวิตหลังวัยเกษียณตามแนวพระราชดำริ

คุณพรพงศ์ : ผมมีความคิดที่ว่า คนเราจะเป็นสุข เมื่อสุขเป็นผวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างแล้ว ตอนนี้อย่างไรก็ตามเราทำได้เต็มที่คือตั้งใจว่าจะนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และพยายามศึกษาความรู้ด้านการเกษตร โดยไปศึกษาดูงานโครงการในพระราชดำริต่างๆ ลูกชายเรียนเกี่ยวกับการเกษตรโดยตรงก็ช่วยได้มาก ผมตั้งใจจะทำไร่เล็กๆ ฟังพาดตนเองตามหลักของพระองค์ท่าน พระองค์ท่านทำอะไรไว้มากมาย สิ่งที่เราจะตอบแทนได้ส่วนหนึ่งก็คือน้อมนำพระราชดำรัสและพระราชดำริต่างๆมาใช้

### FMC : เรื่องราวความประทับใจในชีวิตที่เกี่ยวข้องกับในหลวง

คุณพรพงศ์ : ผมได้เห็นพระองค์ท่านจริงๆ ในตอนรับปริญญา ซึ่งตรงกับวันเกิดของตัวเอง พระบรมราโชวาทในวันนั้น ถือเป็นสิริมงคลอย่างมาก ผมเคยทำงานที่บริษัท IEC ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับพระราชทานตราตั้งครุฑ จากการสนองงานพระองค์ท่านในสมัยก่อน ในตอนนั้นบริษัทน้อมเกล้าฯถวายรถแทรกเตอร์แด่พระองค์ และพระองค์ท่านก็นำไปช่วยเหลือประชาชน พระองค์ทรงมีความเป็นวิศวกร พยายามหาทางแก้ไขจัดการต่างๆ ทรงแก้ปัญหาเรื่องน้ำ เรื่องดิน ท่านช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอด เราได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจมาตั้งแต่เด็ก เห็นท่านทำงานหนักตลอด การที่ได้ใกล้ชิดพระมหากษัตริย์ทำให้เราปลาบปลื้มใจมาก เราเองถ้าได้ทำประโยชน์อะไรได้ก็ควรทำ

### FMC : ทุกช่วงชีวิตจะมีเรื่องราวของพระองค์อยู่รอบๆ

คุณพรพงศ์ : มีเรื่องราวความประทับใจในพระเมตตาและพระราชอารมณ์ขันอยู่มากมาย มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นผมไม่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าด้วย แต่ครอบครัว (คุณแม่เป็นสายบวรราชสกุล) กลับมาเล่าให้ฟังว่า พระองค์ท่านรับสั่งกับพวกเราว่า เราเป็นญาติกันนะ ได้ยินแบบนี้ รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ปลาบปลื้มและตื้นตันใจที่สุด ทรงมีพระเมตตา หรือตอนที่ภรรยาผมเข้าเฝ้าเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายรถยนต์วอลโว่แด่พระองค์ พระองค์ท่านทรงพระราชทานสัฟยอกว่า คุณทองแดงนั่งแล้วจะเมารถไหม ทรงมีพระราชอารมณ์ขันและไม่ถือพระองค์เลย ทรงเป็นกันเอง ยิ่งได้ฟังเรายังปลาบปลื้ม รู้สึกตื้นตันใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้



ตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่วัยเด็กจนก้าวเข้าสู่วัยเกษียณของคุณอู๋ ล้อมรอบด้วยเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ไม่ว่าจะเป็นในด้านครอบครัว หรือการสร้างแรงบันดาลใจในการวางแผนชีวิตหลังการเกษียณอายุการทำงานจากการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง คุณพรพงศ์ วัฒนารมย์ หรือ คุณอู๋ นับเป็นบุคคลหนึ่งที่นอกเหนือจากการนำทฤษฎีของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ยังเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ไม่น้อยกว่าใคร จึงขอบันทึกความดีของ FM ท่านนี้ เพื่อเผยแพร่สู่ “FM ทำดีเพื่อพ่อ” ไปยังอุตสาหกรรมต่างๆต่อไป



FACTORY  
MANAGEMENT